

ตลาดน้ำตาลทรายอินทรีย์ในสหภาพยุโรป

น้ำตาลทรายอินทรีย์ (Organic Sugar) หรือน้ำตาลทรายซึ่งผลิตจากอ้อยหรือหัวบีทที่ปลูกด้วยดินที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี รวมทั้งผ่านกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมี เป็นสินค้าเกษตรส่งออกอีกชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในการขยายตัวสูงในสหภาพยุโรป (European Union : EU) ด้วยความต้องการบริโภคน้ำตาลทรายอินทรีย์เฉลี่ยราว 65,000 ตันต่อปี ส่วนหนึ่งเป็นผลจากผู้บริโภคชาวยุโรปต่างให้ความสำคัญกับสุขภาพมาก จึงนิยมบริโภคน้ำตาลทรายอินทรีย์ที่ปลอดจากสารเคมีมากขึ้นเมื่อเทียบกับน้ำตาลทรายทั่วไป ขณะเดียวกันแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตอาหารเกษตรอินทรีย์ใน EU ซึ่งใช้น้ำตาลทรายอินทรีย์เป็นส่วนประกอบได้กระตุ้นให้ตลาดน้ำตาลทรายอินทรีย์ใน EU เติบโตขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้ ข้อมูลที่น่าสนใจของตลาดน้ำตาลทรายอินทรีย์ใน EU มีดังนี้

- **การบริโภค** แบ่งเป็นใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารเกษตรอินทรีย์ อาทิ ขนมปัง เครื่องดื่ม และอาหารเข้าธัญพืช ถึงร้อยละ 75 ของปริมาณการบริโภคน้ำตาลทรายอินทรีย์ทั้งหมดของ EU ทั้งนี้ โรงงานผลิตอาหารเกษตรอินทรีย์ใน EU ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และอิตาลี ขณะที่อีกร้อยละ 25 ใช้สำหรับบริโภคในครัวเรือน ทั้งนี้ น้ำตาลทรายอินทรีย์จากอ้อยได้รับความนิยมมากกว่าน้ำตาลทรายอินทรีย์จากหัวบีท เนื่องจากมีราคาถูกกว่า และมีสีน้ำตาลเป็นธรรมชาติ ขณะที่น้ำตาลทรายจากหัวบีทมีสีขาว คล้ายน้ำตาลทรายขาวที่ผ่านการฟอกสี

- **การนำเข้า** แม้ EU เป็นผู้ผลิตน้ำตาลทรายจากหัวบีทรายสำคัญของโลก แต่มีปริมาณการผลิตน้ำตาลทรายอินทรีย์จากหัวบีทไม่มากนัก โดยประเทศผู้ผลิตสำคัญ ได้แก่ ออสเตรเลีย เดนมาร์ก และสโลวาเกีย นอกจากนี้ การที่ EU ไม่มีการผลิตน้ำตาลทราย และน้ำตาลทรายอินทรีย์จากอ้อย จึงต้องนำเข้าน้ำตาลทรายอินทรีย์จากอ้อยจากประเทศนอกกลุ่ม EU ทั้งหมดราว 50,000 ตันต่อปี โดยมีแหล่งนำเข้าสำคัญจาก บราซิล ปารากวัย คิวบา สาธารณรัฐโดมินิกัน เม็กซิโก และเอกวาดอร์

- **ช่องทางการจัดจำหน่าย** โดยทั่วไปการนำเข้าน้ำตาลทรายอินทรีย์ของ EU จะผ่านผู้นำเข้าอาหารเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะนำสินค้าไปจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้บรรจุถุงค้าปลีก และโรงงานผลิตอาหารเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ บริษัทผู้นำเข้ารายสำคัญของ EU อาทิ Do-It (บริษัทผู้นำเข้าน้ำตาลทรายอินทรีย์ของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่สุดของ EU จำหน่ายโดยตรงให้แก่โรงงานผลิตอาหารเกษตรอินทรีย์) Napier Brown Foods (บริษัทผู้นำเข้าเครื่องปรุงรส และอาหารเกษตรอินทรีย์เพื่อจำหน่ายในสหราชอาณาจักร) Care Naturkost (บริษัทผู้นำเข้าเครื่องปรุงรส และอาหารเกษตรอินทรีย์ของเยอรมนี) และ Moellhausen (ผู้นำเข้าอาหารเกษตรอินทรีย์ของอิตาลี)

- **ราคา** น้ำตาลทรายอินทรีย์เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และมีราคาจำหน่ายสูงกว่าน้ำตาลทรายทั่วไป ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายอินทรีย์ให้แก่โรงงานผลิตอาหารเกษตรอินทรีย์สูงกว่าราคาน้ำตาลทรายทั่วไปถึงเกือบร้อยละ 60 ขณะที่ราคาจำหน่ายปลีกน้ำตาลทรายอินทรีย์ในซูเปอร์มาร์เก็ตสูงกว่าราคาน้ำตาลทรายทั่วไปถึงเกือบ 2 เท่า ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2550 ราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายอินทรีย์จากอ้อยให้แก่โรงงานผลิตอาหารเกษตรอินทรีย์อยู่ที่ประมาณ 1.1 ยูโรต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายอินทรีย์จากหัวบีทอยู่ที่ 1.5 ยูโรต่อกิโลกรัม

- **ระเบียบการนำเข้า EU** กำหนดให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งรวมถึงน้ำตาลทรายอินทรีย์ต้องได้รับการรับรองการเพาะปลูกและการแปรรูปจากหน่วยงานที่ EU อนุญาต และมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เทียบเท่ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ EU อาทิ SKAL ของเนเธอร์แลนด์ Soil Association ของสหราชอาณาจักร Bio-Siegel ของเยอรมนี และ BIO AGRI CERT ของอิตาลี

ด้วยโอกาสทางการตลาดของน้ำตาลทรายอินทรีย์ที่เปิดกว้างใน EU ประกอบกับศักยภาพของไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลทรายรายสำคัญอันดับ 2 ของโลกรองจากบราซิล จึงนับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะพัฒนาการผลิตและขยายการส่งออกน้ำตาลทรายอินทรีย์ซึ่งเป็นสินค้าเพิ่มมูลค่าสูงไป EU จากปัจจุบันที่ไทยส่งออกน้ำตาลทรายอินทรีย์ไป EU ในปริมาณไม่มากนัก รว 2,000-3,000 ตันต่อปี

ส่วนวิเคราะห์ธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ

ตุลาคม 2550